

# HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM



Vietnamese People's Evangelical Fellowship (VPEF)  
Office: 1517 Luther Way-Southern Pines- NC-28387-USA,  
Phone: +1(714-468-3409 - +1(206)902-7118,  
Email: [vpef2006@gmail.com](mailto:vpef2006@gmail.com) - Website: [www.vpef.net](http://www.vpef.net)  
Twitter: VPEF(VPEF@New)- Facebook: Hiệp Hội VPEF,



TPU/VPEF/Số:46/05/01/2023,



Hoa Kỳ Ngày 05/01/2023

**BẢN TIN MỚI: CẬP NHẬT CHUYỂN ĐI CỦA BÀ ĐÌNH THỊ XA ĐẾN NGHỆ AN ĐỂ XIN XÁC ÔNG MỤC SƯ ĐÌNH DIÊM ĐEM VỀ QUẢNG NGÃI LÀM LỄ AN TÁNG.**

Kính gửi

- *Quý Tôi Con Tớ Chúa Trong Vòng Hội Thánh Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam.*
- *Các Cá Nhân, Tổ Chức, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Trong và Ngoài Nước,*
- *Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Người Việt Nam Và Người Ngoại Quốc,*
- *Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Các Tổ Chức Theo Giới Bảo Vệ Nhân Quyền,*

Kính Thưa Quý Vị, Tiếp Theo Nội Dung Bản Thông Báo Khẩn Cấp Tin Buồn Hiệp Hội VPEF Gửi Đến Quý Vị Vào Ngày 04 Tháng 01 năm 2023(Hoa Kỳ) Tức Ngày 05 Tháng 01 Năm 2023(Việt Nam) Về Việc Mục Sư Đình Diêm Chết Đột Ngột Trong Trại Giam Số 6 Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.

Bà Đình Thị Xa, Người Anh Thứ Ba Và Người Em Họ Của Mục Sư Đình Diêm, Ba Người Cùng Đi Đến Nhà Xác Nghệ An Lúc 3h00 Sáng Ngày 06 Tháng 01 Năm 2023.

Lúc 8h45 Ngày 06 Tháng 01 Năm 2023, Bà Đình Thị Xa Thông Báo Cho Văn Phòng Hiệp Hội VPEF Biết Thông Tin Như Sau:

1/ Công An Pháp Y Đang Mở Xác Phang Thay Mục Sư Diêm Để Làm Báo Cáo Hợp Thức Hóa“Chết Do Bệnh Lý”Bà Đình Thị Xa Đau Lòng Quá Không Giám Nhìn Chồng Minh Bị Mở Xác Phang Thấy..! Họ Đã Giết Mục Sư Diêm Họ Còn Cướp Cả Xác!

2/ Bà Đình Thị Xa, Ông Anh Thứ Ba Và Người Em Họ Cố Năn Nỉ Cầu Xin Công An Cho Xin Lại Cái Xác Mục Sư Đình Diêm Đem Về Quê An Táng Để Gia Đình Và Họ Hàng Tang Chế Được Nhìn Mặt Mục Sư Đình Diêm Lần Cuối Cùng Có Thể Gọi Là Một Ân Huệ Tối Thiểu Của Chế Độ Độc Ác CSVN Đối Với Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo Và Chính Trị. Nhưng Công An Trại Giam Số 6 Thanh Chương Không Cho Và Còn Công Bỏ Lý Do Như Sau:

*Theo Luật Thì Chúng Tôi Phải Chôn Cái Xác Của Anh Diêm Ở Nghĩa Trang Trại Giam Số 6 Thanh Chương, Sau Ba Năm Chị Mới Được Đến Nhận Lại Xác Anh Diêm Đem Về Quê An Táng. Cô Đình Thị Xa Vừa báo Tin Vừa Khóc Rất Thâm, Bà Xa Đang Gặp Khó Khăn Về Tài Chánh Để Mua Hòm LoTang Chế Cho Mục Sư Đình Diêm. Bà xa Cần Sự Giúp Đỡ Từ CĐNV.*

3/Bà Đình Thị Xa Cố Gắng Để Chụp Lén Một Tấm Hình Về Cảnh Tượng Ông Mục Sư Đình Diêm Bị Công An Trại Giam Mở Xác Phang Thấy Nhưng Không Có Cơ Hội Chụp Hình. Trong Lúc Đang Báo Tin Cho Chúng Tôi Thì Công An Ra Lệnh Bà Đình Thị Xa “Tắt Điện Thoại Ngay”.

Hiệp Hội VPEF Cập Nhật Kịp Chia Sẻ Thêm Thông Tin Này Đến Cho Quý Vị Được Biết. Bà Đình Thị Xa Khẩn Thiết Kêu Gọi Quý Vị Giúp Một Tay Phổ Biến Thông Tin Này Rộng Đến Với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Và Các Cơ Quan Quốc Tế Bằng Mọi Cách Để Giúp Gia Đình Xin Lại Được Cái Xác Của Mục Sư Đình Diêm Đem Về An Táng.(Sau Chuyển Đi Nghệ An Về Bà Đình Thị Xa Sẽ Chính Thức Thông Báo Phát Tang Và Chương Trình Lễ Tang Của Mục Sư Đình Diêm Đến Với CĐNV.

Ban Điều Hành Hiệp Hội VPEF Sẽ Có Cuộc Họp Khẩn Cấp Cùng Hiệp Ý Cầu Nguyện An Ủi Gia Đình Và Tang Chế Mục Sư Đình Diêm Và Sẽ Công Bố Film “Cuộc Đời Và Chức Vụ Hầu Việc Chúa Của Mục Sư Đình Diêm Đến Với Các CĐNVQG

Thành Kính Thông Báo  
**Rev. Nguyễn C. Chính**  
Chủ tịch(VPEF & VALAC)